



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. นวัตกรรมตัวเครื่องช่วยหนุนกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง)

- วันที่ 14 ธ.ค.65 เครื่องช่วยประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย นวัตกรรมตัวกันที่หน้ารัฐสภาเพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้สภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... ในวาระที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้หากมีการคว่ำหรือตีรวน พ.ร.บ.ประชาชนทั่วประเทศจะให้บทเรียนในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นาน

นายสนธยา แซ่ไ้ (หลวงสน) หมอยาเกะพะงันที่รักษาคนไข้ด้วยกัญชาให้หายนับหมื่นรายมานานกว่า 3 ปี กล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรี จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายมาควบคุม แต่การตีรวนของฝ่ายคัดค้านที่จะคว่ำร่าง พ.ร.บ. มีการเบี่ยงเบนประเด็นเลือกใช้อาวุธกรรมที่ตัวเองได้ประโยชน์ในทางการเมือง ตนไม่ปฏิเสธว่ากัญชามีโทษ แต่ต้องดูถึงต้นตอกัญชาว่าเป็นชนิดไหน มีที่มาอย่างไร

นายณรงค์ฤทธิ์ เกษสุวรรณ (ลุงหืดปอย) หมอยาเกะพะงัน เผยกัญชาอยู่กับเกะพะงันมานานมาก ใช้จนเป็นวิถีทั้งการสูบ ช่วยเรื่องหอบหืด ลดความเครียด ที่ใช้สืบทอดกันมาและเขียนตำราไว้

2. นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ผจก., แนวหน้า)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยได้หารือร่วมกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อหาแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายควบคุม ป้องกันการใช้กัญชาในทางที่ผิดว่า ในระหว่างที่กฎหมายใหม่ หรือ พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ยังไม่ออก ก็กำชับให้เคร่งครัดเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายเท่าที่มีอยู่ ในส่วนผู้ปฏิบัติอาจยังไม่มีความกล้าจะบังคับใช้ จึงให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำเป็นตัวอย่างและลงพื้นที่ตรวจ เช่น ถนนข้าวสาร เป็นไปตามประกาศ สธ. เรื่อง การควบคุมสมุนไพร (กัญชา) พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ในฐานะคนกลางมีจุดยืนต่างกันมาก จะบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในมือตอนนี้ให้เข้มที่สุด กำลังจะร่างหนังสือเพื่อเชิญผู้แทนจากฝ่ายกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด มาหารือทำความเข้าใจและตีความสู่การบังคับใช้ให้มากที่สุด

- นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ตั้งคำถามถึงนโยบายกัญชาเสรีอีกครั้ง หลังในเทศกาลดนตรี Big Mountain Music Festival ที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มีการขายกัญชาเพื่อสันทนนาการว่าอย่าโทษว่าไม่มีกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เนชั่นสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, ผจก., มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด)

- ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง โพสต์ว่า ปัจจุบันพรรคการเมืองศึกัก ออกนโยบายไม่เว้นแต่ละชั่วโมง บางพรรคต้องการคะแนนนิยม คิดได้แม้กระทั่งให้กัญชาพ้นจากวงจรยาเสพติด ยืนยันว่ากัญชายังต้องเป็นยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ผจก., แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, INN, newtv) เพจชมรมแพทย์ชนบท

- นายรามศ รัตนเชวง โฆษกพรรค ปชป. เผย พรรค ภา.อย่าด้อยค่าพรรคอื่น เด็กสูบกัญชาที่บ้านในเมือง ทำใจบอดมองไม่เห็น ตอนนี้อยู่คนห่วงอนาคตของลูกหลาน ที่จะต้องสูญเสียอนาคตไปกับนโยบายกัญชาเสรีมากกว่า

3. ลักลอบขนกัญชา



สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ไทยโพสต์)

- จนท.นรช.เขตนครพนม จับกุมนายพัชรพล อ่อนเงิน และนายวัชร แซ่ตอง พร้อมของกลางกัญชาอัดแท่ง 257 แท่ง น้ำหนัก 257 กก. หลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนกัญชามาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ต.น้ำก่ำ เบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่ารับจ้างจากนายทุนได้เงินครั้งละ 1 หมื่นบาท จนท.เตรียมสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีต่อไป

บทความกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว

- ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ทำให้พรรค ภา.-ปชป. ต้องบาดหมางกันอย่างรุนแรง ประเมินว่า ร่าง พ.ร.บ.ฯ มีโอกาสออกได้ 5 ทาง 1) ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไป 2) สภาฯ ล้ม ไม่ครบองค์ประชุม 3) ส.ส.ส่วนใหญ่โหวตเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กัญชาทั้งฉบับ 4) ส.ส.เสียงข้างมากโหวตคว่ำร่าง พ.ร.บ.ทั้งหมด 5) ที่ประชุมสภาฯ แก้ไขรายมาตรา ไม่ให้ใช้กัญชาเสรี เพื่อสันทนนาการ ให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์อย่างเดียว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สถานการณ์ในประเทศ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, กท. อูรกิจ, ประชาชาติ, nationtv, springnews, ch7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย สัปดาห์ที่ 49 วันที่ 4-10 ธ.ค. 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาตัวใน รพ. 3,961 คน เฉลี่ยวันละ 566 คน สะสม 2,492,054 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 649 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 385 คน ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 107 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน สะสม 11,694 คน สำหรับการฉีดวัคซีนสะสม 143,250,945 โดส - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า การระบาดระลอกนี้สูงกว่าระลอกสามในปีที่แล้วของอัลฟาและเดลตา และจุดสูงสุดใกล้เคียงกับระลอกช่วงครึ่งปีแรก ดังนั้น จึงย้ำเสมอว่าไม่ใช่เวฟเล็ก มีผู้ติดเชื้อเยอะมาก - นพ.เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รอง ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 เริ่มกลับมาระบาดหนักอีกครั้งแล้ว สังเกตได้จากการที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางมารักษาที่ รพ. ไม่ต่ำกว่าวันละ 300 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 2 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทั้งนี้ รพ. ได้ประสานกับผู้ว่าฯนครราชสีมา เพื่อให้เปิดศูนย์เฝ้าระวังการระบาดไวรัสโควิด 19 ขึ้นมาอีกครั้ง คาดเปิดศูนย์ได้ในสัปดาห์หน้า - นพ.สุรเชษฐ์ อุธยทอง นพ.เชี่ยวชาญ รอง ผอ.สคร.1 เชียงใหม่ เผยว่า ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในภาคเหนือเริ่มกลับมาสูงขึ้น จากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 200-300 ราย เพิ่มเป็น 400-500 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มตามเท่าตัว เกือบทั้งหมดคือ กลุ่ม 608 ดังนั้น จึงต้องรณรงค์ให้คนกลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิต <p>2. เฝ้าระวังเชื้อกลายพันธุ์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, nationtv, isaranews, mcot, ch7, ch3plus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า ไทยต้องจับตาเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศอินเดีย เพราะหลายครั้งที่มีการแพร่ระบาด อีกไม่นานก็พบในประเทศไทย ขณะนี้ ประเทศอินเดียเริ่มเห็นการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ XBB เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะแทนที่สายพันธุ์ BA.2.75 ในส่วนของประเทศไทยเตรียมตัวได้เลยว่าอีกไม่นานจะมีสายพันธุ์ XBB แพร่ระบาดเหมือนกัน เพราะติดต่อกันง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมและหลบหลีกภูมิคุ้มกันทั้งจากการฉีดวัคซีนหรือการติดเชื้อธรรมชาติได้ดีกว่า <p>3. วิเคราะห์บทเรียนโควิด 19</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, soudhitalk, nationtv, springnews)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ยง ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ถึงบทเรียนโควิด 19 ในช่วง 3 ปีที่มีการระบาด มีสาระสำคัญคือ โควิดเป็นแล้วติดเชื้อซ้ำได้ เหมือนไข้หวัดใหญ่ RSV ไม่เหมือนกับโรคหัด ตับอักเสบบี เอ สุกใส ที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคตลอดชีวิต ส่วนภูมิคุ้มกันหมู่ไม่สามารถยุติการระบาดของโรคโควิดได้ สำหรับวัคซีนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ไม่มีตัวไหนเป็นวัคซีนเทพ ทุกตัวไม่ต่างกัน เพียงแต่ลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราเสียชีวิต ภูมิคุ้มกันหมู่ที่เกิดขึ้นจากวัคซีนไม่ว่าจะสูงต่ำไม่สามารถป้องกันติดเชื้อได้ ไม่จำเป็นต้องตรวจวัดภูมิคุ้มกัน ยกเว้นใช้ศึกษาวิจัยเท่านั้น ซึ่งต้องเน้นการเฝ้าระวังกลุ่ม 608 เพื่อลดอัตราเสียชีวิต อนาคตเมื่อประชากรส่วนใหญ่ติดเชื้อจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แบบลูกผสม มีประสิทธิภาพลดความรุนแรงของโรคได้ดี การฉีดวัคซีนบ่อยจึงไม่จำเป็น ทั้งนี้ อนาคตโรคนี้จะ เป็นโรคทางเดินหายใจโรคหนึ่ง เชื่อกันว่าความรุนแรงของโรคมีแนวโน้มลดลง 	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ บทความพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 1 เปิดกิจกรรม Healthy Rayong ขับเคลื่อนจังหวัดระยองสู่การเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้ (Healthy Learning City) บริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง ภายใต้แนวคิดเมืองเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสุขภาวะของประชาชน พร้อมกับขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือออกแบบและพัฒนาเมืองสุขภาวะ ภายใต้โครงการวางผังแม่บทเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของ อปท.และชุมชน มุ่งเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาผังเมืองสุขภาวะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สธ.-สปสช.ชงแยกจัดสรรค่าบริการคนไข้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผจก., คมชัดลึก, thereporters, bangkokbiznews, sonhitalk, siamrath, thebangkokinsight, posttoday, thailandplus, hfocus, inn, thaigov, nationtv, isranews, thaipbs, thansettakij, mono29, acnews)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดสธ. กล่าวถึงข้อห่วงใยกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการ บอร์ด สปสช. ยังไม่ลงนามในหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566 ทำให้ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลต่างๆ สาเหตุจากการนำงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) ไปใช้ให้บริการนอกเหนือจากสิทธิบัตรทอง อาจไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจตามที่ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยบอร์ด สปสช.จะมีการประชุมในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ หากมีมติให้แยกจัดสรรงบประมาณที่ สธ.เสนอ คาดว่าหน่วยบริการจะได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่สำหรับดูแลประชาชนภายในปลายเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่ง สธ. ร่วมกับ สปสช. ได้หารือ ครม. และคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความชัดเจน</p>	
<p>ปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ บทความพิเศษ</p> <p>-สถานการณ์วิกฤตการระบาดของโควิดที่ผ่านมาและยังดำรงอยู่เป็นวิกฤตที่สร้างโอกาส เพราะทำให้สังคมไทยเข้าใจระบบสุขภาพปฐมภูมิได้มากขึ้น เริ่มรู้จักและเห็นคุณค่า อสม. และเข้าใจระบบสาธารณสุขมูลฐานมากขึ้น ต้องขอบคุณ นพ.เจด็จธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ในฐานะผู้บริหารที่มีเจตคติที่ดีต่อชุมชน และมีทักษะความสามารถสูงในการจัดการได้จัดสรรงบประมาณก่อนแรกสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิไปที่บ้านและชุมชนได้ (ทั้งๆ ที่ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้โดยตรง) บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านใน 6 กลุ่มโรค ที่ไม่มีความซับซ้อนมาก ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้ให้การสนับสนุนผ่านมติการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดมา จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่นโยบายของพรรคการเมืองหลายพรรคมุ่งสู่ฐานล่างของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นายมาริช กรณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มลาซาด ควินยาสูบ "ECST" และเพจ "บุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร" กล่าวถึงกระแสข่าวที่พบเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปีใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นว่า การแบนบุหรี่ไฟฟ้ากลับทำให้เด็กแอบซื้อบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนจากตลาดใต้ดินและตลาดออนไลน์ได้ง่ายขึ้น แต่หากมีกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ เช่นเดียวกับที่มี พ.ร.บ.ควบคุมบุหรี่ ที่มีมาตรการที่ได้ผล มีอัตราเด็กที่สูบบุหรี่ต่ำที่สุดในกลุ่มที่สูบบุหรี่ทั้งหมด</p>	
<p>วิจารณ์บทละครไม่เหมาะสม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กับประเด็นของบทละครช่อง 3 ที่มีเนื้อหาคำพูดดูหมิ่นกับเภสัชกรที่ร้านขายยาและได้นำเสนอเหตุการณ์สลับยาลงทำให้เกิดการตั้งครม. มีการแสดงความคิดเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก เพราะการสลับยาคุมกำเนิดเป็นการจงใจให้ฝ่ายหญิงตั้งครม. นำมาสู่ปัญหาการท้องไม่พร้อมและไม่มีความรับผิดชอบต่องานสังคม ด้านสภาเภสัชกรรมได้ออกหนังสือถึงช่อง 3 ขอให้ผู้ผลิตละครสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพเภสัชกร เพราะบทดังกล่าว เป็นการประกอบวิชาชีพที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมาก อาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของเภสัชกร จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยยื่นข้อความ "การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยาที่เป็นจริง เภสัชกรจะต้องมีการตรวจสอบความจำเป็นในการใช้ยา เลือกสรรยา จัดทำฉลากยาตรงกับตัวยา ก่อนจ่ายยาทุกครั้ง" ก่อนการฉายละครชุดดังกล่าวทุกครั้ง และในส่วนการรับชมย้อนหลังทั้งหมด</p>	
<p>องค์ความรู้การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศ ยกย่ององค์ความรู้รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขกำลังประสบและต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยจัดหลักสูตรให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อให้ความรู้ในการปกป้องข้อมูลประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ และจัดโครงการชวนหมอรู้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้พัฒนาความรู้ที่ทันสมัยและนำไปปรับใช้ในสังคมได้ โดยเฉพาะความรู้ในการป้องกันภัยทางไซเบอร์ เพื่อประยุกต์ใช้วางแผนรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองและองค์กรต่อไป</p>	